

บ้านดงห้วยเย็นชนะเลิศป่าชุมชน

●ฟื้นฟูสภาพเสื่อมเร็ว-สัตว์ป่าชุก

กรมป่าไม้ตัดสินใจประกวดป่าชุมชนประจำปี 2556 บ้านดงห้วยเย็น คว่าชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พบพลิกฟื้นจากป่าเสื่อมโทรม พื้นที่สัมปทานเหมืองแร่ ป่าชุมชนสมบูรณ์ที่สุด ตรวจพบ นกยูงชุกเป็นอันดับสองของประเทศ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงผลการประกวดโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2556 หรือรางวัลป่าชุมชนระดับประเทศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่ากรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดประกวดโครงการอนุรักษ์ป่า

ป่ารักชุมชน ประจำปี 2556 มีป่าชุมชนสมัครเข้าร่วม จำนวน 935 แห่งทั่วประเทศ ปรากฏว่าป่าชุมชนที่ชนะเลิศได้แก่ป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็น ต.บ้านโอง อ.บ้านโอง จ.ลำพูน และได้รับเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน 2 แสนบาท โดยพื้นที่ดังกล่าว สามารถพลิกฟื้นสภาพป่าที่ถูกรุกรกทำลายจากการทำสัมปทานเหมืองแร่ และลักลอบตัดไม้ให้เป็นป่าชุมชนจนทำให้ป่ามีสภาพสมบูรณ์ กลายเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำ

ลำธารหลายสายที่หล่อเลี้ยงชุมชน เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า อาทิ นกยูง เก้ง หมูป่า เป็นต้น โดยเฉพาะนกยูงมีมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อีกทั้งยังเป็นแหล่งหาอาหารป่าของชาวบ้านที่อาศัยอยู่พื้นที่ใกล้เคียง เป็นแหล่งสมุนไพรรักษาโรค ซึ่งชาวบ้านสามารถเข้าไปหาออกมาใช้เพื่อการดูแลสุขภาพได้ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ มี 3 รางวัล ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านวังศิลาติเรกสาร ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง ต.ธาตุดอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีรางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษ

จัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อต้องการเชิดชูป่าชุมชนที่มีการพัฒนาป่าชุมชนอย่างสมดุลยั่งยืน มีความเข้าใจและนำหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ มีการใช้ผลิตผลจากป่าอย่างคุ้มค่า พออยู่พอกินและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ต.สุคีริน อ.สุคีริน จ.นราธิวาส

“กรมป่าไม้ได้ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนในโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่ารอบชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง โดย บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ได้ให้การสนับสนุนดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีการลงทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 8,782 แห่ง รวมเป็นพื้นที่ป่ามากกว่า 3.5 ล้านไร่แล้ว” นายบุญชอบกล่าว